



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว ในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑.	นางเกวลิน ชูประดิษฐ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๔๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๔๔)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางวันทนี วัฒนนะ)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางเกวลิน ชูประดิษฐ์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๔๔)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>๑</p> <p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๑๘ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ เป็นเวลา ๑๑ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๑๘ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๗)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๙๒๔๘๓</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๒</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางเกวลิน ชูประดิษฐ์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๔๔)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน ผลการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กความเสี่ยงสูง ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสิรินธร

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำ ผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

การดำเนินงานพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลสิรินธร ผ่านการรับรองมาตรฐานรายโรคทารกเกิดก่อนกำหนด
น้ำหนักตัวน้อย จากสถิติผู้ป่วยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ มีเด็กความเสี่ยงสูงเข้ารับบริการ จำนวน ๒๙๕, ๒๘๕
และ ๒๕๒ ราย เป็นผู้ป่วยทารกเกิดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อย จำนวน ๔๕, ๕๐ และ ๕๒ ราย ตามลำดับ
(โรงพยาบาลสิรินธร, ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ปัญหาที่พบในผู้ป่วยเด็กความเสี่ยงสูงคือมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์
และมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ จึงต้องมีการประเมินและติดตามเด็กความเสี่ยงสูงอย่างใกล้ชิด หากผู้ปกครอง
ขาดความรู้และทักษะการดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสม จะส่งผลให้เด็กเกิดโรคแทรกซ้อนตามมา
เช่น ภาวะปอดอักเสบ ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต เป็นต้น เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงขึ้น เด็กจำเป็นต้องรับ
การรักษาในโรงพยาบาลตามมา ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเพิ่มขึ้น จากเหตุผลและความสำคัญ
ดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กความเสี่ยงสูง มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทางด้านร่างกาย การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย การสังเกตอาการผิดปกติ
และการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ คือ โปรแกรมส่งเสริมการเจริญเติบโต
และพัฒนาการเด็กความเสี่ยงสูง QR ให้ความรู้สำหรับผู้ปกครอง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบประเมินความรู้การดูแลเด็กความเสี่ยงสูงของผู้ปกครอง แบบประเมินทักษะการดูแลเด็กความเสี่ยงสูง
ของผู้ปกครอง แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการให้บริการ แบบบันทึกพัฒนาการเด็กความเสี่ยงสูง
หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา นำเครื่องมือในการดำเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
พร้อมแก้ไขตามข้อเสนอแนะ นำไปทดลองใช้ เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียง
จำนวน ๓๐ ราย นำไปเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนที่กำหนด วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ใช้สถิติค่าความถึ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยก่อนและหลัง ใช้สถิติ
paried t - test ผลการศึกษา พบว่า ความรู้ของผู้ปกครองหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพพุงสูงกว่าก่อน
เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ การเจริญเติบโตของเด็กความเสี่ยงสูง
หลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติมากกว่าก่อนเข้าร่วม โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้ปกครอง
มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ระดับมาก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ปกครองเด็กความเสี่ยงสูงมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ได้อย่างถูกต้อง

๒. เด็กความเสี่ยงสูงมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย

๓. ผู้บริหารมีข้อมูลนำไปวางแผนพัฒนานโยบายการส่งเสริมการดูแลเด็กความเสี่ยงสูง

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กโรกระบบทางเดินหายใจ
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองของเด็กโรกระบบทางเดินหายใจ

๒. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองของเด็กโรกระบบทางเดินหายใจ

เป้าหมาย

ผู้ป่วยมีพฤติกรรมดูแลตนเองถูกต้อง มากกว่าร้อยละ ๘๐

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยเด็กโรกระบบทางเดินหายใจมีความปลอดภัยและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้

๒. หน่วยงานมีข้อมูลวางแผนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเด็กโรกระบบทางเดิน

หายใจอย่างเหมาะสม

๓. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับและไม่เกิดข้อร้องเรียน